

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

(ไตรมาส ๔) ปี ๒๕๖๕

ผู้เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ	สรุปผลการกำกับติดตาม
ผู้สั่งซื้อ	<p>๑. ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยาในลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ เงินไม่ว่ารับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มีโซยา</p> <p>๑.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่</p> <p>(๑) สิ่งที่ได้รับได้ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการรับบริการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด</p> <p>(๒) สิ่งที่เกิดให้เกิดขึ้นแก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้สั่งซื้อต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ</p> <p>๓. ผู้สั่งซื้อต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม อบรม งาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๔. ผู้สั่งซื้อต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มีโซยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเป็นต่อสาธารณะโดยการพูดการเขียนหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มีโซยาในทางวิชาการ</p> <p>๕. ผู้สั่งซื้อสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยโดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลที่โรงพยาบาลที่กำหนด</p> <p>๖. ในการนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มีโซยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือโรงพยาบาล ผู้สั่งซื้อต้องคำนึงถึงประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซยา หรือประโยชน์ของตน โดยผ่านระบบกำกับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มีโซยาของส่วนราชการโรงพยาบาลปง ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้</p> <p>๗. ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซัวยาด้วยชื่อสามัญทางยา</p>	<p>ไม่พบการกระทำผิดของผู้สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มีโซยา เกี่ยวกับการรับเงิน ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ	<p>๑.ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ากับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ</p>	<p>ผู้บริหารมีการควบคุมกำกับดูแล รวมถึงกำกับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม</p>

ผู้เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ	สรุปผลการกำกับติดตาม
	<p>๒. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ต้องกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีโซยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาที่มีโซยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๒.๒ การจัดซื้อจากและเวชภัณฑ์มีโซยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยากี้ได้ และต้องจัดซื้อจากรหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยาด้วยราคาสุทธิ</p> <p>๒.๓ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท</p> <p>๒.๔ การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท</p> <p>๒.๕ การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาใน ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ เช่น การกำหนดบริเวณ และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ทำกิจกรรม เกณฑ์การรับเงินสนับสนุนของส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้</p> <p>๓. อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ดำเนินกิจกรรมตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด</p> <p>๔. ห้ามรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยบริการ โดยกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ</p> <p>๕. ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาหรือการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แอบแฝง</p> <p>๖. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๗. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้โดยเคร่งครัด</p>	<p>รวมถึงกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การคัดเลือกยกยและเวชภัณฑ์มีโซยาเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีโซยาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงไม่มีการเรียกรับหรือรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีโซยาหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดซึ่งเป็นการส่อในทางทุจริตและประพฤติมิชอบแต่ประการใด</p>

ผู้เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ	สรุปผลการกำกับติดตาม
เกษีษกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	<p>๑. เกษีษกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม เช่นเดียวกับผู้สั่งซื้อโดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา แก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดหรือ คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือก รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๓. ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยาแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน</p>	<p>ไม่พบผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา มีการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุซึ่งสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้างและส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยาให้แก่ผู้ป่วยหรือประชาชนแต่อื่นใด</p>